
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          ข่าวเผยแพร่ และข่าวอื่นๆ  

วันสถาปนากระทรวง ครบรอบ 81 ปี 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus, thailandplus 
    - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. นำคณะผู้บริหาร ขรก. จนท. ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 81 ปี ย้ำการขับเคลื่อนงานโดยน้อมนำ
โครงการพระราชดำริทางด้านสาธารณสุข ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ มาปฏิบัติและ
ปรับไปสู่ระบบสาธารณสุขยุคใหม่ ด้วยนโยบายยกระดับ 30 บาท พร้อมกับการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร 

- 

โครงการลดดอกเบี้ยหนี้สินเชื่อ-หนี้บ้าน 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ผจก., 
กรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, แนวหน้า, สวท., thecoverage, hfocus, brighttv, newtv, thebangkokinsight) 
    - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวหลังเป็นประธานมอบนโยบาย “แก้หนี้ เสริมกำลังใจ ให้คนสาธารณสุข” ในการ
ประชุมช้ีแจงแผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงินต่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ัวประเทศ ผ่านการประชุม
ทางไกล ว่า วันที่ 27 พ.ย.66 นับเป็นวันสถาปนา สธ.ครบ 81 ปี จึงถือโอกาสนี้ประกาศข่าวดีแก่บุคลากรสาธารณสุขกว่า 
500,000 คนท่ัวประเทศ สธ.ร่วมกับธนาคารออมสิน ช่วยแก้ปัญหาหนี้และสร้างสุขภาวะการเงินท่ีดีให้แก่บุคลากรทั้งหมด โดย
จัดโครงการทำแผนความมั่นคงปลอดภัยด้านการเงิน (Money Safety MOPH+) 2 โครงการคือ จัดทำ 2 โครงการลดดอกเบี้ย 
ทั้งหนี้สินเช่ือและหนี้บ้าน ช่วยมีเงินเหลือเก็บเพิ่มเฉลี่ย 5,751 บาท/เดือน ประหยัดค่าใช้จ่ายภาพรวม สธ. 6 พันล้านบาท 
พร้อมทำ “คลินิกสุขภาพการเงิน” ช่วยเพิ่มวินัยทางการเงิน ให้บุคลากรมีความมั่นคงในชีวิต เป็น Quick Win นโยบายสร้าง
ขวัญกำลังใจ โดยทั้งหมดจะเริ่มดำเนินการ 8 ธ.ค.นี้   

 

การปรับเพ่ิมเงินเดือนและค่าตอบแทน 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก. 
    - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผย กรณีการปรับเพิ่มเงินเดอืนและคา่ตอบแทน ต่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ทั่วประเทศ ว่า การปรับฐานเงินเดือนเป็นนโยบายของรัฐบาล แต่มีข้อแม้ว่าต้องสร้างฐานของเศรษฐกิจให้มีการเจริญเติบโต 
ถ้าค่า GDP อยู่ที่ร้อยละ 5 ต่อปี ก็สามารถมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ หมายถึงการเก็บภาษีที่จะเข้าและนำเงินมาจัดส่งเพื่อจะเพิ่ม
ฐานเงินเดือนให้ได้ เงินเดือนปริญญาตรีเริ่มตน้ท่ี 25,000 บาท คือตัวอย่าง ถ้าเป็นแบบนี้ก็ปรับเป็นท้ังระบบได้ จะต้องรอดูเม็ด
เงินและสภาวะด้านเศรษฐกิจ ส่วนค่าตอบแทนอื่นๆ ต้องทำความตกลงให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ พร้อมช่วยเร่งติดตาม
เบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิด 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
    - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผย บรรจุข้าราชการโควิดรอบสอง ไม่ยกเลิก ยังอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอ ก.พ. 
ให้มีการจัดสรรตำแหน่งก่อน ส่วนค่าเสี่ยงภัยโควิดรอบแรก ขอหน่วยงานเกี่ยวข้องส่งเอกสารให้ครบ เพื่อเตรียมเสนอของบ
เสี่ยงภัยรอบสองต่อไป ยืนยันให้ความสำคัญทุกสายงานทุกวิชาชีพ ขณะนี้เดินหน้าหารือแยกตัวออกจาก ก.พ. เพื่อจัดสรร
อัตรากำลังอย่างเหมาะสม 

 

เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัว 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, thailandplus, thereporters 
    - นพ.วีรวุฒิ อ่ิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ครม. มีมติกำหนดให้เดือน พ.ย.ของทุกปีเป็นเดือน “รณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” โดยมีการรณรงค์ตลอดทั้งเดือน เพื่อให้สังคมตระหนักและป้องกันปัญหาความรุนแรงที่จะเกิด
ต่อเด็กและสตรีในครอบครัว รวมไปถึงความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันยังมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่เป็น
เหยื่อความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกายและจิตอย่างมาก  

 

วันลอยกระทง 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, newtv 
    - นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กล้วยเป็นผลไม้ที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็น
กระทง และส่วนประกอบต่างๆ ของกล้วยยังนํามาประกอบอาหารได้ โดยเฉพาะกล้วยน้ำว้ามีสรรพคุณทางยา เช่น ผลกล้วย
ดิบ ผลกล้วยสุก และปลีกล้วย เป็นยารักษาโรคตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ลำต้นสามารถนำมาดัดแปลงประดิษฐ์เป็น
กระทงสำหรับลอย เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคาเนื่องในวันลอยกระทง   

 

ประจำวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2566 
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    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, ผจก., สวท., news1live, mcot, newtv 
    - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในทุกปีคืนวันลอยกระทงสิ่งที่ตามมาคือ ซากกระทงจำนวน
มากที่ลอยอยู่ในแม่น้ำลำคลอง จากผลสำรวจอนามัยโพลของกรมอนามัย วันที่ 24-27 พ.ย.66 มีผู้ตอบ 436 คน พบว่า 
ประชาชนร้อยละ 87 วางแผนไปเที่ยวงานลอยกระทงในคืนนี้ขอความร่วมมือทุกคน ร่วมใจกันลอยกระทงอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลัก 5 วิธี ลดขยะแบบง่ายๆ คือ เลือกใช้วัสดุธรรมชาติ ไม่มีสารก่อมลพิษต่อแหล่งน้ำ เลือกใช้วัสดุย่อย
สลายได้ไว เลือกกระทงขนาดเล็ก ลอยกระทงร่วมกันเป็นครอบครัว หรือเป็นกลุ่มละ 1 ใบ และเลือกลอยกระทงออนไลน์ 
ดังนั้น ลอยกระทงปีนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม เลือกกระทงแบบสร้างสรรค์ เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติที่
ย่อยสลายง่ายและลดปริมาณการใช้ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน  
เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, thailandplus, thereporters   
     - นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ครม.มีมติกำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือน 
รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งในปัจจุบันยังมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่เป็นเหยื่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกายและจิต 
      -นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กฯ เผย สถิติผู้มารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ (One Stop Crisis Center : 
OSCC) ของสถาบันฯ ในช่วงปี 2564-2566 มี เด็กถูกกระทำความรุนแรงทั้งสิ้น 134 ราย เป็นเด็กผู้ชาย 74 ราย  
และเด็กผู้หญิง 64 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ตัวหนูปลอดภัย บ้านอบอุ่น
ใจ ไร้ความรุนแรง (Peaceful Homes, Happy Hearts) มีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะกระตุ้นเตือนให้เด็กๆ คุณพ่อ คุณแม่  
และทุกคนในครอบครัวให้มีความรู้และเสริมทักษะที่จะปกป้องคุ้มครองเด็ก 

 

บุหร่ีไฟฟ้า 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, บ้านเมือง, โลกวันนี้, hfocus, thaipbs) 
     - สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ฯ เครือข่ายผู้ปกครอง ครู เด็ก และเยาวชน ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร และ
ประธาน กมธ.สาธารณสุข ขอเรียกร้องให้รัฐสภาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ.2560 ท่ีห้ามสูบในสถานที่ราชการ รวมถึงขอให้คงกฎหมายห้ามนำเข้า ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า เรียกร้องให้ปราบปราม
บังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งด่วน เร่งรัดหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกต้องแก่เยาวชนและกลุ่ม
เปราะบางทุกกลุ่ม  
     ด้านประธานสภา กล่าวว่า สภาได้มีการประชุมผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาว่ารัฐสภาจะเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ทั้ง
บุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งกำลังมีความพยายามจะไม่ให้มีบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่ของสภา เริ่มจาก
รณรงค์ในวันที่ 27 พ.ย.ซึ่งมีกิจกรรมจัดงานวันลอยกระทง ถือเป็นการเริ่มต้นในหน่วยงานและเป็นจุดเริ่มต้นรณรงค์เรื่องนี้ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ บทบรรณาธิการ, เว็บไซต์แนวหน้า 
     - ประเด็นบุหรี่ไฟฟ้ากลับมาเป็นท่ีถกเถียงอีกครั้งในโลกออนไลน์ และโทษของบุหรี่ไฟฟ้ายังคงเป็นที่ถกเถียงในระดับสากล 
รัฐควรมีหน้าที่ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า แม้แต่บุหรี่มวนที่ชัดเจนอย่างยิ่งว่าอันตรายทั้งผู้สูบและคนรอบตัวก็ยังมีกฎหมายควบคุม
ชัดเจนตั้งแต่ราคา บรรจุภัณฑ์ และการสื่อสาร แต่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจึงถูกแบนอย่างเบ็ดเสร็จ ไม่มีกฎหมายควบคุม แล้วปล่อย
ให้ผู้บริโภคตามหาของเถื่อนเกลื่อนเมือง รัฐบาลกว่า 70 ประเทศทั่วโลกได้ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าด้วยกฎหมายและข้อบังคับที่
ชัดเจน กำหนดอายุผู้ขาย รสชาติที่สามารถขายได้ ปริมาณนิโคติน พิกัดภาษี รวมถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้
สูบบุหรี่ในประเทศไทยต้องเสี่ยงเดาเอาเอง รัฐบาลซึ่งมิใช่แต่ สธ. ต้องหาแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาปรับใช้กับ
บริบทของไทย ไม่เช่นนั้นภาระด้านสาธารณสุขของไทยจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่จะหนักหนาเพียงใด 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs 
     - ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผอ.ศจย. ม.มหิดล ระบุ อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารนิโคติน โลหะหนัก ส่งผลกระทบต่อ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ปอดอักเสบ โรคหอบหืด มะเร็ง พบเด็กและเยาวชนเสพติดร้อยละ 30.5 โดยเฉพาะเยาวชนหญิง
เสพติดบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น หากรัฐไม่เร่งป้องกันหรือเข้มงวดบังคับใช้กฎหมาย อาจทำให้เพิ่มปริมาณนักสูบหน้าใหม ่

 

โรคไข้หูดับ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ 
     - นายกฤต วงศ์น้อย สสอ.แม่สะเรียง เผย ขณะนี้ จ.แม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วยโรคไข้หูดับแล้ว 4 ราย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
พบผู้ป่วย 1 ราย เดือนตุลาคม พบผู้ป่วย 1 ราย และเดือนพฤศจิกายน พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 2 ราย  พร้อมขอให้ประชาชน
ระมัดระวังไม่รับประทานเนื้อหมูดิบ เพราะอาจทำให้เสี่ยงติดเช้ือโรคหูดับได้ 

 

ชวนร้านยาเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการบัตรทอง 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., thecoverage 
     - ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่ 2 กล่าวว่า สธ.กำหนด4 จังหวัดนำร่องใช้บัตรปชช.ใบเดียวรักษา 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

ทุกที่ทุกเครือข่าย ซึ่งมีร้านยารวม 448 แห่ง ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. 111 แห่ง ยังขาดอีก 373 แห่ง สภาฯ จึงได้เชิญร้านยา
ร่วมประชุมออนไลน์เพื่อช้ีแจงแนวทางการให้บริการของร้านยาภายใต้โครงการดังกล่าว พร้อมเชิญชวนร้านยาที่ยังไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้สมัครขึ้นทะเบียนเพื่อร่วมดูแลประชาชนสิทธิบัตรทอง  
ภายใต้ช่ือ ร้านยาของฉัน ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ  
วันเอดส์โลก 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs, pptv, thecoverage 
      - เครือข่ายชุมชนท่ีทํางานเกี่ยวกับเอชไอวีจากทั่วประเทศ รวมตัวกันเมื่อวันที่ 24 พ.ย.66 แสดงพลังความมุ่งมั่นให้สังคม
ตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนที่มีต่อระบบสาธารณสุข ซึ่งจะช่วยยุติปัญหาเอดส์ในประเทศ 
     - ดร.พัชรา เบญจรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการ UNAIDS ประเทศไทย กล่าวว่า การระบาดของเอชไอวีเปลี่ยนรูปแบบและ
เพิ่มขึ้นในผู้ที่มีความเปราะบาง ได้แก่ LGBQI+, ผู้ใช้สารเสพติด พนักงานบริการ และกลุ่มเยาวชน และประชากรข้ามชาติ  
ซึ่งปัญหาและอุปสรรคของประชากรกลุ่มนี้  เป็นผู้ที่เข้าถึงยาก มีความกลัว กังวลการตีตราเลือกปฏิบัติ จึงยังไม่เข้าสู่ระบบ
สุขภาพท่ัวไป 
      - ศ.เกียรติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี กล่าวว่า ประเทศไทยสามารถยุติ
ปัญหาเอดส์ได้ตามเป้าหมายใน 7 ปีข้างหน้าได้อย่างแน่นอน ถ้าผู้กําหนดนโยบาย ผู้บริหาร เพิ่มการลงทุนให้แก่องค์กรชุมชน
อย่างเต็มที่ในเวลาที่เหลืออยู่และทุกภาคส่วนช่วยกับสนับสนุน แก้ไขนโยบาย กฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการทํางาน ซึ่งองคก์ร  
ภาคชุมชนมีพลังมากมายที่จะช่วยให้ประเทศไทยยุติเอดส์ได้จริง รวมถึงเสนอนโยบายคนไทยทุกคนควรตรวจเอดส์อย่างน้อย
ครั้งหนึ่งในชีวิต  ไม่ว่าจะทำอะไรมาก็ตาม ทั้งนี้ เคยพูดกับอธิบดีกรม คร. ว่าน่าจะให้นายกฯ พูดในวันเอดส์โลกเหมือนกับ 
ที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัก โอบามา พูดแล้วมีป้ายในสหรัฐอเมริกาว่า know your result 

 

อังกฤษพบไข้หวัด H1N2 เคสแรก 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ pptv, thestandard, postjung 
     - อังกฤษรายงานพบผู้ติดเช้ือไข้หวัดใหญ่ชนิด H1N2 เป็นเคสแรกในประเทศ สายพันธุ์นี้พบแพร่กระจายอยู่ในหมู ติดเช้ือ
ในมนุษย์ไม่บ่อยนักท่ัวโลกคาดว่ามีเพียง 50 เคส ตั้งแต่ปี 2005 แต่กลับมาตรวจพบโดยบังเอิญ ขณะนี้ติดตามคนใกล้ชิดแล้ว 

 

 


